

## ปตท.สผ.ยื่นพร้อมเจรจาเซลล์ เลือกร่วมประมูล-ขายหุ้นบงกช

**ผู้จัดการรายวัน360** - ปตท.สผ.จ่อเจรจาสเซลล์เพื่อรับรู้เจตนาารมณว่าจะยังคงเป็นพันธมิตรร่วมทุนในแหล่ง บงกช หรือจะขายหุ้นดังกล่าวก็พร้อมที่จะซื้อต่อ หลังเซลล์ล้มดีลขายหุ้น บงกช 22.222% ให้กับกลุ่มคูเวต "สมพร" เผยเอ็มไอยูกับแก๊สพรอมเนฟ รัสเซีย ยันไม่ได้ชวนให้เข้าประมูลแหล่งบงกช นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ตามที่เซลล์ประกาศยกเลิกสัญญาซื้อขายหุ้นของบริษัทในเครือของเซลล์ Shell Integrated Gas Thailand Pte Limited (SIGT) และ Thai Energy Co Limited (TEC) ที่ถือหุ้นรวมทั้งหมด 22.222% ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและแปลงที่ติดกับแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชนอกฝั่งทะเลตอนใต้ของไทยให้กับ KUFPEC Thailand Holdings Pte Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือคูเวตนั้น เป็นผลจากข้อตกลงหมดอายุ ทำให้เซลล์ยังคงเป็นพันธมิตรในแหล่งบงกชอยู่ต่อไป ซึ่งก็เป็นเรื่องน่ายินดี เพราะเซลล์เป็นบริษัทพลังงานชั้นนำของโลกและในอดีตบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ได้มีการส่งบุคลากรไปเรียนรู้กับเซลล์ด้วย

โดยเซลล์ระบุว่าจะยังคงสนับสนุนการดำเนินงานของ ปตท.สผ.ในแหล่งบงกชต่อไป และมุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมประมูลแหล่งก๊าซบงกชที่กำลังจะเปิดในช่วงปลายปีนี้

ด้านนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) กล่าวว่า บริษัทฯจะเจรจากับเซลล์เพื่อรับทราบเจตนาารมณว่า จะยังขายหุ้นแหล่งบงกช หรือจะร่วมเป็นพันธมิตรกับ ปตท.สผ.ในการเข้าประมูลแหล่งบงกชที่จะสิ้นสุดสัญญาาลง โดย ปตท.สผ.พร้อมที่จะเข้าซื้อหุ้นหากเซลล์ตัดสินใจขาย

การเข้าร่วมประมูลแหล่งปิโตรเลียมทั้งเอราวัณ และ บงกชที่จะสิ้นสุดสัญญาปี 2565-2566 บริษัทได้เตรียมความพร้อมที่จะประมูลแหล่งปิโตรเลียมทั้ง 2 แหล่ง ซึ่งจากการหารือกับเซฟรอนาในฐานะผู้ดำเนินการในแหล่งเอราวัณ ที่ ปตท.สผ.ถือหุ้นอยู่ 5% นั้น โดย ปตท.สผ.จะร่วมเป็นพันธมิตรในการเข้าประมูลแต่มีเงื่อนไขถือหุ้นเพิ่มมากขึ้นในแหล่งดังกล่าว ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการเจรจา ทางเซฟรอนา ยังไม่ได้รับเงื่อนไขหากเซฟรอนา ไม่รับเงื่อนไขดังกล่าว ทาง ปตท.สผ.ก็พร้อมที่จะเข้าไปประมูลแข่งขันในแหล่งเอราวัณด้วย

ส่วนลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง ปตท.สผ.กับบริษัท แก๊สพรอมเนฟ พีเจเอสซี (Gazpromneft PJSC) สหพันธรัฐรัสเซียเมื่อต้นเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา เป็นการแสดงเจตนาารมณที่จะร่วมมือกันของทั้ง 2 หน่วยงาน ส่วนจะร่วมมือกันในแหล่งปิโตรเลียมใดบ้างนั้นคงต้องมีการหารือ ขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะบอกได้ โดยบริษัทได้มีการชักชวนแก๊สพรอมเนฟเข้ามา ร่วมประมูลในแหล่งบงกชแต่อย่างใด



**ผู้จัดการรายวัน**

ASTV ผู้จัดการรายวัน กรอบเช้า  
Circulation: 300,000

Section: เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

วันที่: Thursday 12 October 2560

ปีที่: 9

Col.Inch: 36

ฉบับที่: 2494

ADValue: (B/W): 39600

PRValue(x3.5): (B/W) : 138600

หน้า: 4

(FC) : 1764000

(FC) : 6174000

แหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่าง ปตท.สผ.ในฐานะเป็นผู้ดำเนินการ ถือสัดส่วน 44.445% เชลล์ ถือสัดส่วน 22.222% และบริษัท Total ถือสัดส่วน 33.333% โดยก่อนหน้านี้ เชลล์ได้ทำการตกลงขายหุ้น 22.222% ในแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชนอกฝั่งทะเลตอนใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วยแปลงหมายเลข 15 แปลงหมายเลข 16 แปลงหมายเลข 17 และแปลงหมายเลข G12/48 ให้กับ KUFPEC Thailand Holdings Pte Limited ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Kuwait Foreign Petroleum Exploration Company (KUFPEC) คิดเป็นมูลค่า 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่สุดท้ายได้ประกาศยกเลิกไป.